



ประกาศสำนักการแพทย์  
เรื่อง ผลการคัดเลือกบุคคล

ด้วย ก.ก. ได้มีมติในการประชุม ครั้งที่ ๖/๒๕๕๔ เมื่อวันที่ ๑๘ สิงหาคม ๒๕๕๔ อนุมัติหลักเกณฑ์การคัดเลือกบุคคลและการประเมินบุคคลเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งประเภททั่วไปและประเภทวิชาการตามพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการกรุงเทพมหานครและบุคลากรกรุงเทพมหานคร พ.ศ. ๒๕๕๔ โดยให้นำหลักเกณฑ์การประเมินบุคคลเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งสำหรับผู้ปฏิบัติงานที่มีประสบการณ์ (ตำแหน่งประเภททั่วไป) และตำแหน่งประเภทวิชาชีพเฉพาะ สำหรับตำแหน่งระดับ ๘ ลงมา ตามมติ ก.ก. ครั้งที่ ๖/๒๕๕๑ เมื่อวันที่ ๒๑ กรกฎาคม ๒๕๕๑ ซึ่งได้กำหนดให้หน่วยงานพิจารณาคัดเลือกบุคคลที่จะเข้ารับการประเมินเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งตามที่ ก.ก. ได้กำหนดตำแหน่งไว้แล้วในอัตราส่วน ๑ ราย ต่อ ๑ ตำแหน่ง มาใช้กับการประเมินบุคคลเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งประเภทวิชาการระดับชำนาญการและชำนาญการพิเศษ

สำนักการแพทย์ ได้ดำเนินการตรวจสอบคุณสมบัติของผู้ที่ขอรับการคัดเลือก พร้อมทั้งเค้าโครงเรื่องของผลงานที่จะส่งประเมินเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งในระดับสูงขึ้นแล้ว ปรากฏว่ามีผู้ผ่านการคัดเลือก ดังต่อไปนี้

ลำดับที่	ชื่อ - สกุล	ตำแหน่งปัจจุบัน (ตำแหน่งเลขที่)	ตำแหน่งที่ได้รับ การคัดเลือก (ตำแหน่งเลขที่)	ส่วนราชการ/ หน่วยงาน
๑	นางสาวกรรณานุช สุทธิแสน	พยาบาลวิชาชีพปฏิบัติการ (ตำแหน่งเลขที่ รพว. ๑๘๐)	พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ (ด้านการพยาบาล) (ตำแหน่งเลขที่ รพว. ๑๘๐)	ฝ่ายการพยาบาล กลุ่มภารกิจ ด้านการพยาบาล โรงพยาบาลเวชการุณย์รัศมี สำนักการแพทย์
๒	นางสาวนงนุช มูฮำหมัดต่อเฮด	พยาบาลวิชาชีพปฏิบัติการ (ตำแหน่งเลขที่ รพว. ๒๑๔)	พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ (ด้านการพยาบาล) (ตำแหน่งเลขที่ รพว. ๒๑๔)	ฝ่ายการพยาบาล กลุ่มภารกิจ ด้านการพยาบาล โรงพยาบาลเวชการุณย์รัศมี สำนักการแพทย์

ประกาศ ณ วันที่ ๒๒ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๖๐



(นายแพทย์ วิจิตรศรีสุนทร)

รองผู้อำนวยการสำนักการแพทย์

ปลัดกระทรวงสาธารณสุข

## สรุปข้อมูลของผู้ขอรับการคัดเลือก

ชื่อผู้ขอรับการคัดเลือก นางสาวนงนุช มุฮำหมัดตอเฮด

เพื่อประเมินบุคคลในตำแหน่งพยาบาลวิชาชีพชำนาญการ (ด้านการพยาบาล) (ตำแหน่งเลขที่ รพว. ๒๑๔)

หลักเกณฑ์การคัดเลือก	ข้อมูล
<p><b>๑. การพิจารณาคุณสมบัติของบุคคล</b></p> <p>๑.๑ คุณวุฒิการศึกษา</p> <p>๑.๒ ประวัติการรับราชการ</p> <p>๑.๓ มีระยะเวลาการดำรงตำแหน่งและการปฏิบัติงานตามที่กำหนดไว้ในมาตรฐานกำหนดตำแหน่งหรือได้รับการยกเว้นจาก ก.ก. แล้ว</p> <p>๑.๔ มีระยะเวลาขั้นต่ำในการดำรงตำแหน่งหรือเคยดำรงตำแหน่งในสายงานที่จะคัดเลือก</p> <p>๑.๕ มีใบอนุญาตประกอบวิชาชีพ</p>	<p>- พยาบาลศาสตรบัณฑิต</p> <p>- อายุราชการ ๙ ปี ๑ เดือน (ตั้งแต่วันที่ ๑ พ.ค. ๒๕๕๑ ถึงวันที่ ๓๑ พ.ค. ๒๕๖๐)</p> <p>- ดำรงตำแหน่งระดับ ๔ หรือเทียบเท่า เป็นเวลา ๗ ปี ๑ เดือน (ตั้งแต่วันที่ ๑ พ.ค. ๒๕๕๓ ถึงวันที่ ๓๑ พ.ค. ๒๕๖๐)</p> <p>- ดำรงตำแหน่งพยาบาลวิชาชีพปฏิบัติการ หรือเทียบเท่า เป็นเวลา ๙ ปี ๑ เดือน (ตั้งแต่วันที่ ๑ พ.ค. ๒๕๕๑ ถึงวันที่ ๓๑ พ.ค. ๒๕๖๐)</p> <p>- ใบอนุญาตประกอบวิชาชีพการพยาบาลและการผดุงครรภ์ ชั้นหนึ่ง ใบอนุญาตที่ ๕๐๑๑๒๐๑๘๓๙</p>
<p><b>๒. การพิจารณาคุณลักษณะของบุคคล</b></p> <p>- ต้องได้คะแนนรวมที่ผู้บังคับบัญชาประเมินไม่น้อยกว่าร้อยละ ๖๐</p>	<p>- ได้คะแนนประเมิน ร้อยละ ...%...</p>
<p><b>๓. อื่น ๆ (ระบุ)</b></p> <p>.....</p> <p>.....</p>	

## เอกสารแสดงผลงานที่จะส่งประเมิน

ชื่อผู้ขอรับการประเมิน นางสาวนงนุช มุ้ยหมัดต่อเฮด

ตำแหน่งที่จะขอรับการประเมิน พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ (ด้านการพยาบาล) (ตำแหน่งเลขที่ รพว. ๒๑๔)

## ๑. ผลงานที่เป็นผลการดำเนินงานที่ผ่านมา

ชื่อผลงาน การพยาบาลผู้ป่วยโรคไส้เลื่อน

ช่วงระยะเวลาที่ทำผลงาน ๔ วัน (ตั้งแต่วันที่ ๒๗ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๕๗ ถึงวันที่ ๓๐ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๕๗)

ขณะดำรงตำแหน่ง พยาบาลวิชาชีพปฏิบัติการ ฝ่ายการพยาบาล กลุ่มภารกิจด้านการพยาบาล

โรงพยาบาลเวชการุณย์รัศมี สำนักการแพทย์

กรณีดำเนินการด้วยตนเองทั้งหมด

กรณีดำเนินการร่วมกันหลายคน รายละเอียดปรากฏตามคำรับรองการจัดทำผลงานที่เสนอขอประเมิน

ผลสำเร็จของงาน (ระบุความสำเร็จเป็นผลผลิต หรือผลลัพธ์ หรือประโยชน์ที่ได้รับ)

ไส้เลื่อน เป็นโรคที่พบได้ในทุกเพศ ทุกวัย แต่พบได้บ่อยในเพศชาย สำหรับผู้ป่วยที่ได้นำมาศึกษาเป็น ผู้ป่วยชายไทยอายุ ๗๑ ปี น้ำหนัก ๕๖.๔ กิโลกรัม สถานภาพสมรส คู่ อาชีพรับจ้าง เชื้อชาติไทย สัญชาติไทย ศาสนาพุทธ อาการสำคัญที่มาโรงพยาบาล แพทย์นัดมาเตรียมผ่าตัด ให้ประวัติว่า ๖ เดือนก่อนมา มีก้อนที่ขาหนีบข้างขวา ยุบลงได้ แพทย์วินิจฉัยว่าเป็น Right Indirect Inguinal Hernia แนะนำให้รักษาโดยการผ่าตัด ผู้ป่วยมาพักรักษาตัวในโรงพยาบาล ที่หอผู้ป่วยพิเศษ วันที่ ๒๗ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๕๗ เพื่อเตรียมผ่าตัด ประวัติการเจ็บป่วย มีโรคประจำตัวคือ ต่อมลูกหมากโต แต่ปฏิเสธการรักษาโดยการผ่าตัด ปัจจุบันรักษาโดยการรับประทานยาบรรเทาอาการ ปฏิเสธการแพทย์และอาหาร ตรวจร่างกายทั่วไป คลำพบก้อนบริเวณขาหนีบข้างขวา จากการซักประวัติแรกเริ่ม สังเกตพบว่าผู้ป่วยและญาติซักถามเกี่ยวกับการผ่าตัดบ่อยครั้ง ทำให้ทราบว่าผู้ป่วยและญาติมีความวิตกกังวลเกี่ยวกับการผ่าตัดเนื่องจากขาดความรู้ในการปฏิบัติตัวก่อนและหลังการผ่าตัด ขาดความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับโรค ให้การพยาบาลโดยสร้างสัมพันธภาพกับผู้ป่วยและญาติ ให้คำแนะนำการพักอยู่หอผู้ป่วย ให้กับผู้ป่วยและญาติทราบ อธิบายเกี่ยวกับโรค อาการเจ็บป่วย แผนการรักษาของแพทย์ อธิบายเหตุผลและความจำเป็นที่ต้องผ่าตัด จากนั้นจึงให้คำแนะนำการปฏิบัติตัวขณะเข้ารับการรักษาในโรงพยาบาล และอธิบายเกี่ยวกับการปฏิบัติตัวก่อนและหลังผ่าตัด ได้แก่ งดน้ำ งดอาหาร และยาทางปากทุกชนิด การได้รับสารน้ำทางหลอดเลือดดำ ตามแผนการรักษาของแพทย์ การระงับความรู้สึก ถอดฟันปลอม ของมีค่าทุกชนิด ก่อนไปห้องผ่าตัด อธิบายให้ทราบถึงอาการที่อาจเกิดขึ้นหลังผ่าตัด เช่น อาการชาขา ปวดแผล สอนและสาธิตวิธีการลุกนั่งที่ถูกวิธี ลดการกระทบกระเทือนเวลาเปลี่ยนอิริยาบถ ไอ จาม โดยให้น้ำหมอนหรือใช้มือกดบริเวณแผลผ่าตัด เปิดโอกาสให้ผู้ป่วยและญาติซักถามข้อสงสัยต่างๆ ตอบคำถามพร้อมทั้งให้กำลังใจ ผู้ป่วยและญาติหยกหน้าเข้าใจ สิ้นสุดสิ้นขึ้น จึงให้ลงนามยินยอมรับการรักษาและผ่าตัด ส่งผู้ป่วยไปยังห้องผ่าตัดวันที่ ๒๘ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๕๗ เวลา ๐๗.๓๐ นาฬิกา ผู้ป่วยได้รับการผ่าตัดนาน ๕๕ นาที ได้รับการระงับความรู้สึกด้วยวิธีการฉีดยาเข้าที่ไขสันหลัง ระหว่างการผ่าตัดผู้ป่วยไม่มีภาวะแทรกซ้อน กลับจากห้องผ่าตัดเวลา ๑๑.๒๐ นาฬิกา รู้สึกตัวดีมีอ่อนเพลียเล็กน้อย ยังมีอาการชาที่ขาทั้ง ๒ ข้าง ปิดแผลผ่าตัดหน้าท้องด้านขวาไว้ ไม่มีเลือดซึม อุณหภูมิร่างกาย ๓๖.๕ องศาเซลเซียส อัตราการเต้นของชีพจร ๖๐ ครั้งต่อนาที อัตราการหายใจ ๑๘ ครั้งต่อนาที ความดันโลหิต ๑๑๒/๖๙ มิลลิเมตรปรอท ค่าออกซิเจนในเลือดที่ปลายนิ้ว ๑๐๐ เปอร์เซ็นต์ ผู้ป่วยไม่มีอาการคลื่นไส้ อาเจียน ได้รับสารน้ำเป็น

๕% D/N/๒ ๑,๐๐๐ มิลลิลิตร อัตราการไหล ๑๒๐ มิลลิลิตรต่อชั่วโมง หลังผ่าตัดประเมินระดับความปวด ผู้ป่วยมีอาการปวดแผลผ่าตัด pain score ๔ - ๖ คะแนน ได้รับยาแก้ปวด Paracetamol ๕๐๐ มิลลิกรัม ๒ เม็ดทางปากเวลาปวดแผลหรือมีไข้ทุก ๔ - ๖ ชั่วโมง หลังได้รับยาแก้ปวด อาการปวดทุเลา pain score ๑ - ๒ คะแนน วันที่ ๒๙ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๕๗ อาการปวดแผลผ่าตัดทุเลา แผลไม่มีเลือดซึม สภาพผู้ป่วยสดชื่นขึ้น แข็งแรงดี สามารถทำกิจวัตรประจำวันได้ด้วยตนเอง ไม่เกิดภาวะแทรกซ้อนจากการผ่าตัด ผู้ป่วยรับประทานอาหารได้ดี ไม่มีท้องอืด แพทย์ตรวจเยี่ยมอาการอนุญาตให้กลับบ้านได้ในวันที่ ๓๐ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๕๗ ก่อนจำหน่ายผู้ป่วยออกจากโรงพยาบาล ได้ประเมินแผลผ่าตัด ไม่มีเลือดซึม ไม่มีอาการปวด บวม แดง ร้อน ผู้ป่วยและญาติวิตกกังวลเกี่ยวกับการดูแลแผลผ่าตัด ให้คำแนะนำการดูแลแผลผ่าตัด แนะนำสังเกตอาการผิดปกติที่ต้องมาพบแพทย์ แนะนำการปฏิบัติตัวก่อนกลับบ้าน และการมาตรวจตามที่แพทย์นัด รวมระยะเวลาการนอนรักษาตัวในโรงพยาบาล ๔ วัน

ประโยชน์ที่ได้รับ

๑. ผู้ป่วยและญาติมีความรู้ ความเข้าใจสามารถปฏิบัติตัวก่อนและหลังผ่าตัดได้ถูกต้อง
๒. ผู้ป่วยปลอดภัยจากภาวะแทรกซ้อนที่สามารถป้องกันได้หลังการผ่าตัดได้
๓. ผู้ป่วยและญาติเกิดความพึงพอใจต่อการบริการ

๒. ข้อเสนอ แนวคิด วิธีการเพื่อพัฒนางานหรือปรับปรุงงานให้มีประสิทธิภาพมากขึ้น

ชื่อข้อเสนอ จัดทำวีดีโอสอนเรื่องการปฏิบัติตัวก่อนและหลังการผ่าตัด

วัตถุประสงค์และหรือเป้าหมาย

๑. เพื่อให้ผู้ป่วยและญาติมีความรู้ ความเข้าใจสามารถปฏิบัติตัวก่อนและหลังผ่าตัดได้ถูกต้อง
๒. เพื่อให้ผู้ป่วยปลอดภัยจากภาวะแทรกซ้อนที่สามารถป้องกันได้หลังการผ่าตัด
๓. เพื่อให้ผู้ป่วยและญาติเกิดความพึงพอใจ
๔. เพื่อให้บุคลากรทางการแพทย์ในหอผู้ป่วยพิเศษมีวีดีโอสอนเรื่องการปฏิบัติตัวก่อนและหลังการ

ผ่าตัดไว้ให้บริการกับผู้ป่วยและญาติ

ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ

๑. ผู้ป่วยและญาติมีความรู้ ความเข้าใจสามารถปฏิบัติตัวก่อนและหลังการผ่าตัดได้อย่างถูกต้องเหมาะสม

๒. หน่วยงานมีวีดีโอสอนเรื่องการปฏิบัติตัวก่อนและหลังการผ่าตัดไว้ให้บริการผู้ป่วยและญาติ
๓. หน่วยงานมีการพัฒนาคุณภาพบริการให้มีมาตรฐานและประสิทธิภาพยิ่งขึ้น
๔. ผู้ป่วยและญาติเกิดความพึงพอใจต่อการบริการ